



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มีความประสงค์จะออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. .... เพื่อให้การดูแลปัญหาการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขถึงปัจจุบันให้ครบถ้วนถูกต้อง นั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จึงขอประกาศให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการออกข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. .... ดังกล่าว โดยวิธีสำรวจความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์, ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศเว็บไซต์ [www.nonghongs.go.th](http://www.nonghongs.go.th) และเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงาน โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยมีรายละเอียดร่างข้อบัญญัติดังกล่าวตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายหัตถชัย เมืองจิ้น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์



(-ร่าง-)



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  
เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา  
พ.ศ. ....

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
บันทึกหลักการและเหตุผล



บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบ(-ร่าง-)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  
เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา  
พ.ศ. ....

---

หลักการ

การเผาในที่โล่ง สามารถพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในพื้นที่ชนบทและเขตเมือง เป็นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี และทำให้อากาศปนเปื้อนด้วยฝุ่นและก๊าซต่าง ๆ ที่เป็นอันตราย นอกจากนี้ การเผาในที่โล่งยังก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้นด้วย โดยส่งผลกระทบต่อดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลกระทบต่อด้านสังคม เกิดปัญหาการร้องเรียนเรื่องการเผา เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ ทำให้บังคับทัศนวิสัยจนอาจเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนถนน ปัญหาดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องมีการป้องกันและควบคุมเพื่อลดผลกระทบอันอาจจะเกิดต่อประชาชน

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๗๑ ประกอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติเพื่อปฏิบัติการตามหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการการจัดทำบริการสาธารณสุขเพื่อสนองต่อความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

เหตุผล

เพื่อให้การดูแลปัญหาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ตำบลหนองหงส์ และเพื่อประโยชน์แก่สุขภาพและพละอนามัยของประชาชนส่วนรวมในการกำกับดูแลการควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จึงตราข้อบัญญัติการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. .... ขึ้น